



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๘๘ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในการประชุมกองทัพอากาศวาระพิเศษ เพื่อมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ นโยบายทั่วไป และนโยบายเฉพาะ ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการทำงานว่า “ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพอากาศดำเนินการพัฒนาตามทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” และนำแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการกิจของกองทัพอากาศ กอปรกับกองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทุกมิติอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด การพัฒนาดังกล่าว แสดงให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านยุทธโศปกรณ์ กระบวนการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของกำลังพล ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงพลังความร่วมมือและความตั้งใจของกำลังพลกองทัพอากาศทุกคน”

สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ กองทัพอากาศ “มุ่งมั่น” ที่จะพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยสานงานเดิมอย่างต่อเนื่อง เสริมความเข้มแข็งในมิติทางอากาศเพื่อรองรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และสร้างพื้นฐานการพัฒนาทั้งในมิติทางไซเบอร์ และมิติทางอวกาศอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังพลดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง” ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิใจ และสมเกียรติ รวมทั้งปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตอาสาตั้งมั่นในการทำความดี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน “มั่นใจ” ว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และอยู่เคียงข้างประชาชน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้แต่ละสายงานที่รับผิดชอบงานตามนโยบายในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ รั้งจริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ที่สำคัญขอให้ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงาน”



ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน - วิ่ง
 กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน CGD RUN ครั้งที่ ๑๗



นาวาอากาศเอกหญิง ลักษณ์ ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
 เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน CGD RUN ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๗
 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสวันคล้าย
 วันสถาปนาครบรอบ ๓๑ ปี



นาวาอากาศเอก นินาท มูลจนะบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการ
 พลเรือนทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในโอกาส
 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๑ ปี (ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๒) โดยมี คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น
 มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กำหนดการทดสอบ ECL
สำหรับ น.ประทวนที่จะปรับเลื่อนยศจาก จ.อ.เป็น พ.อ.ต.
ในวาระ เม.ย. และ ต.ค.๖๒
 ทดสอบในวันที่ ๕, ๗ พ.ย.๖๑ ส่งรายชื่อถึง ศภช.ยศ.ทอ. ภายใน ๑๙ ต.ค.๖๑

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการของกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน



นาวาอากาศเอก ทศกร กายเพชร ผู้อำนวยการกองวิทยาการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลิตที่ ๑ ของกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารต่อสู้ อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการพัฒนาครูฝึกประจำกองพันอากาศโยธิน



นาวาอากาศเอกหญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูฝึกประจำกองพันอากาศโยธิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชั้นยศ จ่าอากาศตรี - นาวาอากาศโท จำนวน ๔๐ คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ ภายหลังการบำบัด ฟันฟูกลุ่มเสี่ยงฯที่มีปัญหาด้านยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย หน่วยงานยาเสพติด กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวาสนาดีไซน์ โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวบริการ

ขุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศ ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ประเพณียูงทองสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอก วุฒากาศ สุทธิกุล โทร ๐๘ ๑๘๑๘ ๑๖๒๒ นาวาอากาศตรี วันชัย แป้นอุดม โทร ๐๙ ๑๗๗๔ ๐๔๐๗

กรมกำลังพลทหารอากาศ กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษา วิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้แทน เป็นประธานพิธีฯ